

คำถามที่ถามกันบ่อยๆ เกี่ยวกับโปรแกรม Clear Alleys

โปรแกรม Clear Alleys คืออะไร

นครซีแอตเทิลกำลังร่วมมือกับบริษัทเก็บขยะในท้องถิ่นและลูกค้าในย่านดาวนทาวน์เพื่อลดจำนวนภาชนะบรรจุขยะที่เก็บไว้ในที่สาธารณะ เป้าหมายของโปรแกรมนี้อาจ เพื่อ:

- สร้างเขตธุรกิจที่สะอาดและปลอดภัยยิ่งขึ้น
- ลดอุบัติเหตุอันเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่มีอารยธรรมและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในตรอกต่างๆ
- ทำให้ผู้เดินเท้าสนใจที่จะใช้ตรอกต่างๆ มากยิ่งขึ้น
- ทำให้บริการต่างๆ สำหรับธุรกิจ เช่น การส่งของ และการขยายกิจกรรมทางการค้าที่เป็นไปได้ สามารถเข้าถึงตรอกต่างๆ ได้ดีขึ้น

มีใครได้รับผลกระทบจากโปรแกรมนี้นัก

กฎเกณฑ์ใหม่ของผู้อำนวยความสะดวกการเก็บถังขยะเป็นการถาวรในทางสาธารณะของย่านดาวนทาวน์, เบลล์ทาวน์ และไฟโอเนียร์ สแควร์ โปรดดูแผนที่ของย่านต่างๆ ในโปรแกรมนี้นี้ โปรแกรมนี้มีผลกระทบต่อท่าน

ถ้าธุรกิจหรืออพาร์ทเมนต์ของท่านอยู่ในบริเวณเหล่านี้ และถ้าท่านเก็บถังบรรจุขยะขนาดใหญ่, รถเข็นพลาสติก หรือถังบรรจุอื่นๆ ไว้ในทางสาธารณะโดยไม่มีใบอนุญาตการใช้ถนน โดยปกติแล้ว

นครซีแอตเทิลจะออกใบอนุญาตการใช้ถนนให้สำหรับการวางถังขยะจากงานก่อสร้างและการรื้อถอน (Construction and Demolition หรือ C&D) เป็นการชั่วคราว ถ้าท่านไม่เก็บถังบรรจุไว้ในทางสาธารณะ หรือถ้าท่านมีใบอนุญาตในการใช้ถนน โปรแกรมนี้ไม่มีผลกระทบต่อท่านโดยตรง

ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกี่ยวกับการเก็บขยะจะเริ่มนำไปใช้เมื่อใด

เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2009 เป็นต้นไป กฎเกณฑ์นี้จะเริ่มจำกัดการเก็บถังขยะไว้ในเขตธุรกิจของย่านดาวนทาวน์, เบลล์ทาวน์ และไฟโอเนียร์ สแควร์ นครซีแอตเทิลจะทำสัญญาใหม่ว่าด้วยการเก็บขยะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2009 เป็นต้นไป เพื่อจัดหาบริการใหม่ๆ เช่น

ถังขยะแบบจ่ายเงินล่วงหน้าซึ่งจะมีพนักงานไปเก็บเป็นจำนวนไม่เกินสามครั้งต่อวันในย่านต่างๆ เหล่านี้ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโปรแกรมนี้นี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2009

ลูกค้าผู้ใช้บริการเก็บขยะจะได้รับการติดต่อจากบริษัทใหม่ที่ให้บริการเก็บขยะ เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงบริการทางเลือกและแผนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ฉันจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดของกฎเกณฑ์ที่เสนอเกี่ยวกับภาชนะบรรจุขยะในตรอกสาธารณะและโปรแกรม มีทางใดหรือไม่ที่จะขอยกเว้นจากข้อกำหนดใหม่นี้ได้

จะไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นใดๆ สำหรับการเก็บถังบรรจุขยะไว้ในทางสาธารณะ ภายในเขตธุรกิจเหล่านี้ แต่มีการยกเว้นให้สำหรับภาชนะบรรจุน้ำมันใช้แล้วจากการปรุงอาหารซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐว่าด้วยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ SPU ยังอาจอนุญาตให้มีการยกเว้นสำหรับถังที่บรรจุวัสดุต่างๆ ต่อไปนี้

- 1) ถังที่มีป้ายกำกับ (ขนาด 32, 60 หรือ 90 แกลลอน) ซึ่งมีฝาปิดแน่นสำหรับเศษอาหารแยกต่างหาก/กระดาดที่เปื้อนอาหาร และขยะจากสวน ถ้าหลังจากที่นครซีแอตเทิลตรวจแล้วพบว่าไม่มีที่เก็บถังดังกล่าวภายในสถานที่สวนตัว
- 2) ถังที่มีป้ายกำกับ (32, 60 หรือ 90 แกลลอน) สำหรับขวดแก้ว ถ้าหลังจากที่นครซีแอตเทิลตรวจแล้วพบว่าไม่มีที่เก็บถังดังกล่าวภายในสถานที่สวนตัว
- 3) ถังที่มีป้ายกำกับ (32, 60 หรือ 90 แกลลอน) สำหรับขยะจากสัตว์ ถ้าหลังจากที่นครซีแอตเทิลตรวจแล้วพบว่าไม่มีที่เก็บถังดังกล่าวภายในสถานที่สวนตัว

ลูกค้าทุกคนที่ต้องการขอยกเว้นสำหรับการเก็บถังบรรจุขยะอินทรีย์ ขยะที่เป็นแก้ว และขยะจากสัตว์ ตลอดจนการเก็บขยะไว้ในตรอกสาธารณะ จะต้องติดต่อฝ่ายสาธารณูปโภคของนครซีแอตเทิล (Seattle Public Utilities) เราจำเป็นต้องตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าในสถานที่สวนตัวของลูกค้าไม่มีที่เก็บถังบรรจุขยะดังกล่าว อายุของอาคารจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจว่า SPU จะอนุญาตให้มีการยกเว้นดังกล่าวหรือไม่ เนื่องจากการกำหนดว่าอาคารทั้งหมดที่ก่อสร้างขึ้นหรือได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่หลังปี 2000 จะต้องได้รับการออกแบบให้มีพื้นที่สำหรับเก็บถังบรรจุขยะหรือวัสดุรีไซเคิล

ถ้าฉันต้องการขอยกเว้น ฉันควรติดต่อใคร

กรุณาติดต่อ Tom Gannon ที่ฝ่ายสาธารณูปโภคของนครซีแอตเทิลที่หมายเลขโทรศัพท์ (206) 684-3453 หรือทางอีเมลที่ SPUClearAlleys@Seattle.Gov

ถุงขยะแบบจ่ายเงินล่วงหน้ามีขนาดใดบ้าง และจะเสียค่าเก็บขยะเป็นจำนวนเท่าไร

ถุงสำหรับใส่ขยะมีด้วยกันสองขนาด คือ ขนาด 33 แกลลอน (33 นิ้ว คูณ 39 นิ้ว) ราคา 5.00 ดอลลาร์ และขนาด 15 แกลลอน (24 นิ้ว คูณ 32 นิ้ว) ราคา 3.50 ดอลลาร์

ถุงขยะแบบจ่ายเงินล่วงหน้ามีการจำกัดน้ำหนักไม่เกินเท่าไร

น้ำหนักที่จำกัดสำหรับถุงขนาด 33 แกลลอน คือ 40 ปอนด์ และสำหรับถุงขนาด 15 แกลลอน คือ 20 ปอนด์

จะสั่งซื้อถุงขยะแบบจ่ายเงินล่วงหน้าได้อย่างไร

ในการสั่งและส่งถุงขยะ ท่านจะต้องติดต่อบริษัทเก็บขยะรายใหม่ของท่านเองโดยตรง ถ้าบริษัทเก็บขยะของท่านคือ Cleanscapes กรุณาติดต่อบริษัทดังกล่าวที่หมายเลขโทรศัพท์ (206) 250-7500 หรือไปที่เว็บไซต์ www.cleanscapes.com สำหรับลูกค้าของบริษัท Waste Management กรุณาไปที่เว็บไซต์ www.wmnorthwest.com/seattlecap หรือโทรศัพท์ที่หมายเลข (800) 592-9995 ต่อ 777

ฉันจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าใดสำหรับโปรแกรม Clear Alleys

ตารางนี้แสดงค่าบริการรายเดือนสำหรับสถานประกอบการธุรกิจที่มีบัญชีการเก็บขยะชนิดไม่อัด โดยมีกำหนดการเก็บขยะสัปดาห์ละครั้ง ตารางดังกล่าวแสดงอัตราค่าบริการการเก็บขยะในปัจจุบันและอัตราใหม่สำหรับถังบรรจุขยะขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2009 เป็นต้นไป ตารางนี้ใช้อัตราการคำนวณโดยถุงขนาด 33 แกลลอนที่บรรจุขยะเต็มประมาณ 6 ใบ เท่ากับหนึ่งลูกบาศก์หลา โดยสันนิษฐานอย่างต่ำว่าขยะที่เกิดขึ้นจะลดลง 10 เปอร์เซ็นต์ และอัตรานี้รวมค่าธรรมเนียมบริการด้วย

ค่าบริการรายเดือน

	ถังบรรจุขยะขนาดใหญ่ 1/1/09-3/29/09	ถังบรรจุขยะขนาดใหญ่ 3/30/09-12/31/09	ทางเลือกโดยใช้งบที่จ่ายเงินค่าถุงล่วงหน้า
1 ลูกบาศก์หลา	\$ 117.72	\$ 149.00	\$ 131.66
3 ลูกบาศก์หลา	\$ 267.97	\$ 332.15	\$ 365.48
6 ลูกบาศก์หลา	\$ 464.72	\$ 606.90	\$ 716.21

อัตราสำหรับอาคารที่พักอาศัยสำหรับหลายครอบครัวแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างค่าใช้จ่ายที่คล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกันทีเดียวกับโครงสร้างค่าใช้จ่ายที่แสดงไว้ข้างต้นสำหรับลูกค้าที่เป็นสถานประกอบการ นอกจากนี้ บริการถุงที่จ่ายเงินค่าถุงล่วงหน้าเป็นระบบ "pay-as-you-throw (ชำระเมื่อทิ้ง)" ดังนั้น

ท่านจึงไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับเนื้อที่ที่ไม่ได้ใช้ในขณะบรรจุของท่านเหมือนกับที่ท่านต้องจ่ายสำหรับถังบรรจุขยะขนาดใหญ่ ระบบถุงนี้จะทำให้ท่านสามารถเห็นโอกาสลดจำนวนขยะและความเป็นไปได้ที่ค่าใช้จ่ายในการเก็บขยะของท่านจะลดลง

จะทำอย่างไรกับขยะที่ใส่เข้าไปในถุงที่จ่ายเงินล่วงหน้าแล้วไม่ได้

จะมีป้ายติดขยะให้สำหรับขยะที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 60 ปอนด์ซึ่งใส่ลงในถุงไม่ได้ สำหรับขยะที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ ท่านสามารถขอให้มีการเก็บขยะเป็นพิเศษได้ กรุณาติดต่อบริษัทเก็บขยะของท่าน

บริษัทเก็บขยะรายใหม่จะเก็บวัสดุสำหรับการรีไซเคิลหรือเศษอาหารด้วยหรือไม่

สถานประกอบการอาจใช้บริษัทเก็บวัสดุรีไซเคิลบริษัทใดก็ได้ที่ตนต้องการ แต่จะต้องไม่เก็บภาชนะบรรจุขยะไว้ในทางสาธารณะ เว้นเสียแต่ท่านจะได้รับการยกเว้นแล้วสำหรับขยะที่เป็นเศษอาหาร แก้ว หรือขยะจากสัตว์ หลังจากทีนครซีแอตเทิลได้ไปตรวจสอบและยืนยันแล้วว่าสถานที่ของท่านไม่มีที่เก็บถังขยะดังกล่าว

ฉันจะขอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีประหยัดค่าเก็บขยะและวิธีการจัดการกับขยะของฉันได้จากที่ใด

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการลดปริมาณขยะและเพิ่มการรีไซเคิล กรุณาติดต่อ Resource Venture โดยไปที่เว็บไซต์ resourceventure.org หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข (206) 343- 8505 หรือทางอีเมลที่ help@resourceventure.org

โปรดทราบว่าความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะยังไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งวันที่ 30 มีนาคม 2009 และจะไม่มีผลต่อท่าน ถ้าท่านเก็บภาชนะบรรจุขยะของท่านไว้ในสถานที่ส่วนตัวของท่านเอง